



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๓๐๕

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขานุการคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย/รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและ
การคลัง/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ทุกคนละ-สำนัก-วิทยาลัย-
โครงการ-ศูนย์

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในและภายนอกอาคารและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์อาหารแห่งใหม่ (หลังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์) เปิดบริการได้เฉพาะอาหารว่างและเครื่องดื่มเท่านั้น เนื่องจากการบริการอาหารที่ปรุงสดทำให้เกิดเสียงและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ รบกวนการทำงานของบุคลากร และกระทบต่อการเรียนการสอน

สำหรับร้านอาหารที่อยู่บริเวณห่างไกลจากศูนย์อาหารที่มีความจำเป็นต้องให้บริการอาหารที่ปรุงสดภายในพื้นที่ให้เช่า ให้ทำหนังสือขออนุญาตกับคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ เป็นราย ๆ ไป นั้น

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เสนอขอทบทวนการบริหารจัดการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันในหลายคณะมีความจำเป็นที่จะต้องมีร้านอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่มีระยะเวลาพักกลางวันในระยะสั้น ดังนั้น จึงเสนอขอทบทวนมติคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ โดยให้ทุกคณะสามารถเปิดพื้นที่ให้เช่าเพื่อจำหน่ายอาหาร โดยต้องควบคุมคุณภาพความถูกต้องสุลักษณะ ไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวนการเรียนการสอน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบกลางเพื่อรองรับการดำเนินการในการเปิดให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยอำนาจบางอย่างให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีหรือผู้อำนวยการคณะนั้น ๆ โดยต้องมีการควบคุมการผลิต การซื้อ ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคำนึงถึงการส่งเสริมให้มีระบบชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น

๒. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาได้มีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้น ควรพิจารณาการเปิดพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย เช่น ร้าน 7-11 เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์อาหารแห่งใหม่ เปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๒. เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานสามารถเปิดพื้นที่ให้เช่าเพื่อจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในพื้นที่ของคณะได้ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบกลาง เพื่อควบคุมคุณภาพ ความถูกต้องลักษณะ ไม่ให้มีเสียงและกลิ่นรบกวนการเรียนการสอน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินฯ และคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ